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   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
(สผ.) ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นด้านการศึกษา ดังนี้ 

 ๑. รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ   
โดย นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่า เรื่องหนี้สินครู
เป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาเป็นจ านวนมาก จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ขึ้น ๒ คณะ เพ่ือหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหา โดยขอให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อท่ีประชุม ดังนี้  

   ๑.๑) รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสาเหตุและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู   โดย นายปรีดา  บุญเพลิง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ  
ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ควรใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นหน่วยงานหลัก
ในการแก้ไขปัญหา เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การออกพันธบัตรเงินกู้ ให้ครู การให้สวัส ดิการ 
กับครู การรวมหนี้หลายสถาบันของครูเป็นหนี้ในหน่วยงานเดียว คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยอาศัย 
ความร่วมมือจาก สกสค. สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู  ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และ
กระทรวงการคลัง กรณีครูเสียชีวิตแล้ว หนี้ของครูไม่ควรตกทอดไปยังทายาท โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ  
จะน าเสนอรายงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ต่อรัฐสภา และเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือพิจารณาต่อไป   

   ๑.๒) รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา โดย นายเกษม  ศุภรานนท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามี ๕ ด้าน คือ ๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
พบว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเหลื่อมล้ ากันมาก จึงควรกระจาย
อ านาจให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทมีคุณภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมือง ๒) การเรียนการสอน
เพ่ือการเรียนรู้ทางสมรรถนะ จะต้องเน้นให้ห้องเรียนมีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอนที่ดี มีการท าวิจัย จัดท า
แผนการเรียนการสอนในห้องเรียน ๓) ปฏิรูปกลไกการผลิตครู ๔) ส่งเสริมระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี  
เพ่ือร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการผลิตคนให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ๕) การปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยควรน าความรู้จาก
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่คนรากหญ้า เช่น เรื่องการพัฒนาทางการเกษตร เพ่ือน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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 ๒. รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือ
พิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน ประเด็น
ปั ญ ห าการจั ดการการอาชี วศึ กษา และการอาชี วศึ กษาเอกชน โดย 
นายสฤษดิ์  บุตรเนียรในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งรายงานต่อ 
ที่ประชุมว่า ส าหรับการจัดการศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา
เอกชน ควรเน้นพัฒนาครูเป็นล าดับแรก โดยอาชีวศึกษาควรร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ ในการพัฒนาครู และในสถานการณ์ปัจจุบันควรให้ครูได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังนักเรียน ควรเพ่ิมการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวและ
โครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 

๓. รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ประเด็นปัญหาความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา และกรณี งบ เหลือจ่ ายขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่จะมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดย นายไตรรงค์  ติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับ 
การยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่วนเงินเหลือจ่ายของ
กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรน าไปเพ่ือสร้างอาคารเรียน แต่ควรน าไปเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
ต่ อม า น ายวิ โรจน์   ลั กขณ าอดิ ศ ร  ใน ฐานะโฆษกคณ ะกรรมาธิก าร  ราย งาน ต่ อที่ ป ระชุ ม ว่ า  
ปัญหาเร่งด่วนทางการศึกษา ควรเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับครู 
ทั่วประเทศเสียก่อน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังนักเรียน ควรแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง 
การศึกษา โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เสนอให้ใช้วิธี Homeless Learning อย่างในประเทศสิงค์โปร์  
โดยการปรับสื่อการเรียนรู้ให้เป็นสื่อแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้นและจะเป็นประโยชน์  
ทั้งกับครูและนักเรียน 

๔ . แนวทางการแก้ ไข เรื่ องร้ อ งเรี ยนที่ มี ผู้ ร้ อ งเรี ยน 
เป็นจ านวนมากและเป็นประเด็นที่ซ้ าซ้อนกัน โดย นายดะนัย  มะหิพันธ์ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

  ๔.๑) เรื่อง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรพิจารณาเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของครู 

ให้มีความเป็นธรรม การจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) ขอให้
พิจารณาว่าจะจ้างต่อได้หรือไม่ เพ่ือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
การเพ่ิมเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ปรับขึ้นมาเป็นเวลานาน และขอส่งเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการ 
จ านวน ๖ เรื่อง มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป  

  ๔.๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้องเรียนมายังคณะกรรมาธิการ  
หลายคณะ โดยควรน าความคิดเห็นและข้อเรียกร้องเหล่านี้มาพิจารณาประกอบในชั้นการแปรญัตติในสภา  
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 ภายหลังจากรับฟังรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงสูงในกรุงเทพฯ  
ได้ฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกคนแล้ว ส าหรับในพ้ืนที่ต่างจังหวัด มอบให้เป็นอ านาจ  
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการด าเนินการ แต่วัคซีนมีจ านวนจ ากัดจึงท าให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ครบทุกคน 
  ๒. ปัญหาหนี้สินครูเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง  
ซึ่งการออกพันธบัตรเงินกู้ให้กับครูเป็นแนวทางที่ดี โดยจะขอน าไปพิจารณาต่อไป 
  ๓. การยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ และมีความเปราะบาง
ในเรื่องการจ้างและย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๔. การจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูคลั งสมอง)  
ได้มีการแปรญัตติงบประมาณในสภาแล้ว 
  ๕. ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกัน
พิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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